

Số: 79. /PGD-ĐT
V/v tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ
trong các cơ sở GDMN.

Krông Pa, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trường mầm non, mẫu giáo trong toàn huyện

Thực hiện công văn số 402/SGDDĐT- GDMN ngày 19 tháng 03 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Pa đề nghị lãnh đạo các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, chống tai nạn thương tích trong các đơn vị trường, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ mất an toàn cho trẻ và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Xây dựng kế hoạch thực hiện đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong các đơn vị trường. Cuối mỗi năm học báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo, thực hiện báo cáo theo quy định của Thông tư số 13/2010TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Các đơn vị trường thực hiện tốt vệ sinh trường, lớp, đồ dung, đồ chơi sạch sẽ, chủ động phòng tránh các dịch bệnh lây nhiễm như: bệnh chân, tay, miệng, các bệnh do thời tiết nắng nóng kéo dài... Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trường, nhóm lớp, nhóm trẻ tổ chức ăn bán trú. Tuyệt đối không để bệnh dịch lây lan và mất an toàn trong trường học.

Tăng cường công tác tuyên truyền các bậc phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngoài giờ đến lớp, bảo vệ an toàn cho trẻ em, phòng chống tránh đuối nước, tai nạn giao thông, mưa bão, sấm sét, sạt lở, ngã do trèo cây... luôn luôn thực hiện ăn chín, uống sôi, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh môi trường nơi trẻ sống sạch sẽ, thoáng mát.

Nhận được Công văn này đề nghị lãnh đạo các đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hỗ trợ kịp thời./.

***Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Lưu văn thư – CM.

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
TRƯỞNG PHÒNG

